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รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราช 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 

วันศุกร์ที ่5 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) 

************************ 

ผู้มาประชุม  

สมาชิกสภาเทศบาล 
1. นายสุเมธ    รัตนนาคินทร์  ประธานสภาเทศบาล 
2. นายสมชาย   สังข์วิเชียร  รองประธานสภาเทศบาล 
3. นายจิณณ์ชยุต   สาราพฤษ  เลขานุการสภาเทศบาล 
4. นายกฤษดา   เสมอภพ   สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายกะแมน   หมิแหม   สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายขัตติยะ   อารีพร้อม  สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายชยากร    ขำคม   สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายชำนาญ  เยี่ยมยนต์  สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายทัตพงศ์   โภชนา   สมาชิกสภาเทศบาล   
10. นายธวัช    ศรีสมานุวัตร  สมาชิกสภาเทศบาล   
11. นายปริญญา   ไชยแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาล   
12. นายปรีชา    พฤกษไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายภาคภูมิ   แสงแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นายยะโกบ  พิทักษ์   สมาชิกสภาเทศบาล   
15. ร้อยตรี โยธิน   กัลยา   สมาชิกสภาเทศบาล   
16. นายวิชาญ    ชุติธรพงษ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
17. ร้อยโท วิโรจน์   วรรณกุล  สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นายวีรภัทร  ศิริพันธ์   สมาชิกสภาเทศบาล 
19. นายวีระ   ไกรแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาล 
20. นายสมชาย   โชติช่วง   สมาชิกสภาเทศบาล   
21. นายสมชาย   สุนทร   สมาชิกสภาเทศบาล   
22. นางสมฤดี    สุขบำเพิง  สมาชิกสภาเทศบาล 
23. นางอนุสรณ์   เดชเดโช   สมาชิกสภาเทศบาล   
24. นายอุดมศักดิ์   ศรีตุลาการ  สมาชิกสภาเทศบาล   

ผู้ลาประชุม 
-ไม่มี 
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ผู้ขาดประชุม 
  -ไม่มี 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ผู้บริหารเทศบาล  

  ๑. นายกณพ    เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
  2. นายอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
  3. นายภาวินทร์   ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
  4. นายฉัตรชัย    อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
  5. นายวงศ์วชิร    โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
  6. นายคำรพ   วงศ์พิศาล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
  7. นายวีรศักดิ์    รับไทรทอง เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

 หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
1. นายชาคร  ไอยศูรย์  ปลัดเทศบาล 
2. นายวัชรินทร์  จงจิตร  รองปลัดเทศบาล รก. ผอ.กองการแพทย์ 
3. นายณัฏฐวัฒน์ จันทร์มณี รองปลัดเทศบาล 
4. นางบังอร  บุตรมะรัถยา ผู้อำนวยการสำนักคลัง 
5. นายดิเรกฤทธิ์ ทวะกาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักช่าง 
6. นายศักดา  โปจุ้ย  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
7. นายมนต์ชัย  บุตรมะรัถยา ผู้อำนวยการสำนักการประปา 
8. นางสาวแสงเดือน อริยภูชัย (แทน) ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
9. นายสัญชาย  ชาตรีทัพ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
10. นางอรนงค์  ชูลำภ ู  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
11. นายพงษ์ศักดิ์ ศรีรัตน์  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
12. นายเกียรติศักดิ์ เทวเดช  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
13. นายโสภณ  จินตาคม ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
14. นายพันธ์ศักดิ์   ชุมคช  ผู้อำนวยส่วนการโยธา 
15. นายยงยุทธ    เหล่าเจริญเกียรติ    หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
16. นางเกศแก้ว  ศิริวัฒน์  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
17. นางสาวสุทิดา จันทวาศ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุน 
18. นายจรัญ  ทิพย์สิทธิ์ นิติกรชำนาญการ 
19. นางสาวกมลชนก กลิ่นหอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
20. นางสาวศิริแฟ้น แทนโป  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
21. นางสาวสุนิศา ศรีชัย 
22. นางสาวพัฒนภรณ์ พรหมอินทร์ 
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23. นางสาวศิริรัตน์ ทองเกียรติ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
24. นางสาวรตนพร ทองขาว  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
25. นางศรีไพร  อมรการ  เจ้าพนักงานธุรการ 
26. นางสาวจันทร์จิรา บุญถนอม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
27. นายกฤษณะพงศ์ ศรีวัชราภรณ์ 
28. นางสาวกนกวรรณ ชูชื่น  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
29. นางสาวสุฐิตา จันทรศรี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
30. นางสาวศิริวรรณ จันทวาศ นักพัฒนาการท่องเที่ยว 
31. นางสาวชนาวีร ์ คงแก้ว  
32. นางญาดากุล  เห็นจริง 
33. นายไกรสิทธิ์   สานุจิตร 
34. นางสาวอรชุมา ดารากัย  

 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  กราบเรียน ท่านสุเมธ   รัตนนาคินทร์ ประธานสภาเทศบาลนคร
เลขานุการสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ที่เคารพ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช มาประชุมครบองค์ประชุม จำนวน 24 คน โดย 
  มาประชุมขณะนี้ จำนวน  24  คน 
  ลากิจจำนวน ………-…….. คน 
  ลาป่วย ………………-…….. คน 
  มาสาย ………………-…….. คน 
    กระผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้กรุณา
    จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์และ
    ยืนเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีและเข้าประจำที่นั่งประธานเพื่อดำเนินการ
    ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ  
     (ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจุดธูปเทียนบูชา
    พระรัตนตรัย ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์และยืนเคารพเพลง
    สรรเสริญพระบารมีและเข้าประจำที่นั่งประธานเชิญทุกท่านที่อยู่ในที่
    ประชุมนั่งลง) 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เรียนท่านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
ประธานสภาเทศบาล  ท่านรองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี
    นครนครศรีธรรมราช ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช             
    หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน     
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    วันนี้ เป ็นการประช ุมสภาทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ       
    สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖7 สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    มาประชุมครบองค์ประช ุม กระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลนคร                     
    นครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 และจะดำเนินการ
    ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมเป็นลำดับต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานสภาเทศบาลฯ จะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานสภาเทศบาลฯ จะแจ้ง
ประธานสภาเทศบาล  ให้ที่ประชุมทราบ 

  เรื ่องที ่ 1.1 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เชิญเลขานุการสภาเทศบาลฯ 
 อ่านประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช ครับ 
 

 
 

 
 
 
 

 

ประกาศจังหวัดนครนครศรีธรรมราช 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕67 

................................................ 
  ตามที ่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชแจ้งว่า มีความจำเป็นขอเปิดประชุมสภาเทศบาลนคร 
นครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป มีกำหนด    
ไม่เกิน 15 วัน เพื่อให้สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชพิจารณาญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสม เพื่อดำเนินการ
ตามโครงการจัดทำซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 
28 กรกฎาคม 2567 และเรื่องอ่ืน ๆ นั้น  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 36 (2) ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงเรียกประชุมสภา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567  ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม  2567   
เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน 
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   ประกาศ ณ วันที่  19  มีนาคม  พ.ศ. 2567 
 
 
 

                  ศรีธรรม  ราชแก้ว 
                (นายศรีธรรม  ราชแก้ว) 

                 รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 
                ผูว้่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   เร ื ่องที ่  1.2 ขอแสดงความยินดีก ับนายคำรพ  วงศ์พ ิศาล            
    ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    คณะสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอต้อนรับท่านคำรพ  วงศ์พิศาล       
    ด้วยความยินดีครับ 
   
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
     สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่
    23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช (ชั้น 5) 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567  
    ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) 
     ตามที่สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้ดำเนินการประชุมสภา
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567  
    ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) นั้น เจ้าหน้าที่ได้จัดทำรายงาน
    การประชุมดังกล่าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการตรวจรายงาน  
    การประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
    สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 
    เวลา 10.00 น. ณ ห้องทำการสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไปแล้ว 
    ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดจะขอแก้ไขข้อความ 
    ในวรรคใด ตอนใดเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ 



๖ 
 

ไม่มีนะครับ ดังนั้น เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช        
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2567  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
(ชั้น 5) กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นะครับ 

  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดเห็นชอบรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจำปี พ.ศ. 2567 ประชุมเมื ่อว ันศุกร์ที ่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567          
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5)    
ขอได้โปรดยกมือ ครับ 

 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที ่เคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชอยู่ครบองค์ประชุม 
    เห็นชอบ จำนวน  23  เสียง ครับ 
 
 นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดไม่เห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชงดออกเสียง 1 เสียง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช แห่งนี ้เห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ 
    สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 ประชุมเมื ่อว ันศ ุกร ์ท ี ่  23 กุมภาพันธ์              
    พ.ศ. 2567  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช     
    (ชั้น 5) นะครับ 
      
 



๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องกระทู้ถาม 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง กระทู้ถาม เรื่อง การปรับพื้นที่ 
ประธานสภาเทศบาล  ทรัพย์สิน จากผู้อุทิศให้ เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    สำนักการศึกษา ขอเชิญท่านปรีชา  พฤกษไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 3 ผู้ตั้งกระทู้ถาม ได้แถลงกระทู้ถามครับ 
 
นายปรีชา  พฤกษไพบูลย์  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านสมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาล  สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายปรีชา  
    พฤกษไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เขตเลือกตั้งที่ 3     
    ขอแถลงกระทู้ถาม ดังนี้ 

กระทู้ถาม 
 

              ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

                  27  มีนาคม  2567 

เรื่อง  ขอเสนอกระทู้ถาม 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  

สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบเสนอกระทู้ถาม/ภาพถ่ายพ้ืนที่            

         ข้าพเจ้านายปรีชา  พฤกษไพบูลย์ ขอตั้งกระทู้ถาม เรื่อง การปรับพื้นที่ทรัพย์สิน จากผู้อุทิศให้    
เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สำนักการศึกษา ตามโฉนดเลขที่ 42244, 42246 และ  
42247 เพ่ือให้พ้ืนที่ดังกล่าวเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและโรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์  

 เนื่องจากการลงพื้นที่ของข้าพเจ้าและสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราข เขต 3 
มักมีคำถามจากชาวบ้าน ผู้ปกครอง และคณะครูอาจารย์ เรื่องการปรับพื้นที่จากผู้อุทิศให้ด้านหลัง
โรงเรียน เพื่อให้การตอบคำถามได้ เป็นไปทิศทางเดียวกันตามระเบียบทางราชการ กระผมจึงขอ       
ตั้งกระทู้ถามฝ่ายบริหารผ่านท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป 

    ขอแสดงความนับถือ 
 
 
         ปรีชา  พฤกษไพบูลย์ 

            (นายปรีชา  พฤกษไพบูลย์) 
                     สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขต 3 



๘ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
ประธานสภาเทศบาล  ได้ตอบกระทู้ถามของท่านปรีชา  พฤกษไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช  เขตเลือกตั้งที่ 3 ขอเชิญครับ 
 
นายกณพ   เกตุชาติ   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระทู้ถาม 
    เรื่อง การปรับพื้นที่ทรัพย์สิน จากผู้อุทิศให้ เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช สำนักการศึกษา นี้ กระผมขออนุญาตมอบหมายให้ท่านฉัตรชัย  
    อรุณสุวรรณกร  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้ตอบกระทู้ถามของ
    ท่านปรีชา  พฤกษไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช      
    เขตเลือกตั้งที่ 3 แทน ครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอเชิญท่านฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ได้ตอบกระทู้ถามของท่านปรีชา  พฤกษไพบูลย์  สมาชิก
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 
 
นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ    
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
    นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช       
    ขอตอบกระทู้ถามของท่านปรีชา  พฤกษไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช ดังนี้ 
     สำหรับกรณีที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ตั้ง
    กระทู้ถามมา ในกรณีที่มผีู้อุทิศที่ดินให้จำนวน 3 แปลง กับโรงเรียนเทศบาล
    วัดท่าโพธิ์ กระผมขอนำเรียนผ่านท่านประธานสภาเทศบาลให้ท่านสมาชิก
    สภาเทศบาลได้รับทราบว่า กรณีดังกล่าวสำนักช่างได้รับหนังสือจากโรงเรียน
    เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา เพ่ือขอความอนุเคราะห์
    สำรวจ ประมาณการ และดำเนินการ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567  
    ที่ผ่านมาทีมงานสำรวจของสำนักช่างได้ลงพื้นที่สำรวจและประมาณการ 
    โดยได้มีการสำรวจเพิ่มเติมอีกครั้งเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา 
    ซึ่งในขณะนี้ถ้าได้ทำหนังสือแจ้งเรื ่องประมาณการในการปรับปรุงพื ้นที่     
    ทำถนนทางเข้าเพิ ่มเติม รวมทั้งจะต้องมีการรื ้ออาคารจำนวน 1 หลัง      
    เป็นอาคารคอนกรีตซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่อุทิศและมีการรื้อกำแพงอีกเล็กน้อย 
    และมีพื้นคอนกรีตที่ต้องทำการรื้อและปรับพื้นที่ ซึ่งขณะนี้ทางสำนักช่าง   
    ได้จัดทำประมาณการ ปร.4 , ปร.5 และ ปร.6 ทั้งหมดเรียบร้อยและส่งไปยัง   



๙ 
 

    ต้นสังกัดที ่สอบถามมาคือ โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ ์เร ียบร้อยแล้ว          
    ซึ่งงบประมาณทั้งหมดที่ใช้ในการปรับพื้นที่ และถมดินในพื้นที่ทั้งหมดประมาณ    
    1,900 ตารางเมตร ใช้งบประมาณโดยประมาณ 400,000 กว่าบาท                                  
     เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื ่องที่เข้ามาใหม่ ซึ ่งไม่ได้มีการตั้งงบประมาณไว้ใน    
    เทศบัญญัติของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่ผ่านมา ซึ่งทางโรงเรียนเทศบาล   
    วัดท่าโพธิ์ และสำนักการศึกษาต้องจัดหางบประมาณ เพราะจากการสังเกต
    ไม่ว่าจะเรื่องการถมดิน การปรับพ้ืนที่เราอาจจะต้องมีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง     
    ซึ่งเอกสารต่าง ๆ กระผมขออนุญาตมอบไว้กับประธานสภาเทศบาล ครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านปรีชา  พฤกษไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช      
ประธานสภาเทศบาล  เขตเล ือกต ั ้ งท ี ่  3 คงเข ้าใจในประเด ็นที่ ท ่ านฉ ัตรช ัย  อร ุณส ุวรรณกร                
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้ตอบกระทู้ถามทุกประเด็น     
    ไปแล้วนะครับ  
     ไม่ทราบว่าท่านปรีชา  พฤกษไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช ยังมีประเด็นใดเพิ่มเติมที่จะซักถามหรือต้องการคำตอบ     
    ที่ยังไม่หมดประเด็นที่ซักถามอีกหรือไม่ครับ ถ้ามีขอเชิญครับ 
 
นายปรีชา  พฤกษไพบูลย์  ไม่มีครับ  
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ไม่มีนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
    - ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง นายกเทศมนตรี แจ้งต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
  - ไม่มี 
      
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง ญัตติที่เสนอใหม่      

  ญัตติที ่ 6.1 ขอเสนอญัตติ เรื ่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม       
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
 โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 
 2567  เป็นเงินจำนวน 5,939,000.- บาท (ห้าล้านเก้าแสนสามหม่ืน      
 เก้าพันบาทถ้วน) สำนักช่าง 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไป ญัตติที่ 6.1 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประธานสภาเทศบาล        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
    โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 
    2567  เป็นเงินจำนวน  5,939,000.- บาท (ห้าล้านเก้าแสนสามหมื่น      
    เก้าพันบาทถ้วน) สำนักช่าง ขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนคร
    นครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 
 
นายกณพ  เกตุชาติ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที ่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในญัตติที่ 
    6.1 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำ
    โครงการก่อสร้างซุ ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ เนื ่องในโอกาสพระราชพิธี     
    มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  เป็นเงินจำนวน  
    5,939,000.- บาท (ห้าล้านเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) สำนักช่าง
    กระผมขออนุญาตมอบหมายให้นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนคร
    นครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติแทน ครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครนครศร ีธรรมราช  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญนายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    ได้แถลงญัตติ ขอเชิญครับ 
 
นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาช ิกสภาเทศบาลนครนครศร ีธรรมราชผู ้ทรงเก ียรต ิ ท ุกท่าน              
    กระผมนายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช     
    ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้แถลงญัตติต่อ
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังจะขอกราบเรียน ต่อไปนี้ 
 
 



๑๑ 
 

ญัตต ิ
 

        สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
         ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง 
         จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 

               26  มีนาคม  2567 

เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ  
        เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (สำนักช่าง) 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการก่อสร้างซุ้มประตู
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 บริเวณ
สุดเขตเทศบาลใกล้กับแยกนาหลวง ถนนทางหลวง นครศรีฯ - ปากพนัง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ซุ้ม เป็นเงิน 5,939,000.- บาท (ห้าล้านเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2565 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 
หน้าที่ 4 ลำดับที่ 1  

    เนื่องในปีพุทธศักราช 2567 เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 
กระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินการออกแบบซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ โดย
ประดิษฐานตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำหนดไว้ 
บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติทุกจังหวัด เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ แสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้จัดทำโครงการดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 
โดย ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567 เมื่อได้กันยอดเงินสะสมตามระเบียบแล้วจะมีเงินสะสมที่สามารถนำมาใช้จ่ายได้ 
จำนวน 10,407,628.40 บาท (สิบล้านสี ่แสนเจ็ดพันหกร้อยยี ่สิบแปดบาทสี ่สิบสตางค์) รายละเอียด          
ตามเอกสารแนบท้ายญัตตินี้ 

  ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ข้อ 97 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
  (1)  ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็น
ครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
  (2)  ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท 
ตามระเบียบแล้ว 
 



๑๒ 
 

  (3)  ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีก
ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กันเงินสะสม
สำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การ
บริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท 
  (4)  เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้
ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่าย 
เงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
  กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว หากในภายหลังมีการบอกเลิกสัญญา
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ โดยนำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของ
การจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ เพ่ือดำเนินการในส่วนที่เหลือได้ 

   ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

  ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
 

          ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 

      (ลงชื่อ)      กณพ  เกตุชาติ            ผู้เสนอ   
                 (นายกณพ  เกตุชาติ) 
     นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช  
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ      
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอื่นอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ 
     สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติ
    ใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 
    เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 
    2567 เป็นเงินจำนวน 5,939,000.- บาท (ห้าล ้านเก้าแสนสามหมื่น       
    เก้าพันบาทถ้วน) สำนักช่าง ขอได้โปรดยกมือ 



๑๓ 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    เห็นชอบ 23 เสียง 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด ไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราชงดออกเสียง 1 เสยีง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้  เห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล  อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการก่อสร้างซุ้มประตู
    เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา    
    6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เป็นเงินจำนวน  5,939,000.- บาท (ห้าล้าน
    เก้าแสนสามหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) สำนักช่าง 
 

  ญัตติที่ 6.2 ขอเสนอญัตติ เรื่อง การคัดเลือกรายชื่อกรรมการ   
 ที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา   
 ขั้นพื้นฐานโรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
   

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไป ญัตติที่ 6.2 ขอเสนอญัตติเรื่อง การคัดเลือกรายชื่อกรรมการ   
ประธานสภาเทศบาล  ที่เป็นผู ้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา   
    ขั้นพื้นฐานโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนคร
    นครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 
 
 
 



๑๔ 
 

นายกณพ  เกตุชาติ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที ่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในญัตติที่ 6.2         
    ขอเสนอญัตติ เรื่อง การคัดเลือกรายชื่อกรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครอง     
    ส่วนท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
    กระผมขออนุญาตมอบหมายให้นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนคร
    นครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติแทน ครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครนครศร ีธรรมราช  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญนายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    ได้แถลงญัตติ ขอเชิญครับ 
 
นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาช ิกสภาเทศบาลนครนครศร ีธรรมราชผู ้ทรงเก ียรต ิ ท ุกท่าน              
    กระผมนายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช     
    ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้แถลงญัตติต่อ
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังจะขอกราบเรียน ต่อไปนี้ 
 
 

ญัตต ิ
                       สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
                         ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช 
                       จ.นครศรีธรรมราช 80000 

      26  มีนาคม  2567 
 

เรื่อง  ขอเสนอญัตติการคัดเลือกรายชื่อกรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการ 
        สถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนเบญจมราชูทิศ 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื ่อ ให้สภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชพิจารณาคัดเลือกรายชื่อกรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จำนวน 1 คน ซึ่งจะต้องดำเนินการสรรหาบุคคลซึ่งมาจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง ภายใน 90 วัน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยการกำหนดองค์ประกอบ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และจำนวน
กรรมการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษารูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา พ.ศ. 2561 ข้อ 4 ในแต่ละสถานศึกษา         



๑๕ 
 

ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาจำนวนสิบห้าคน ประกอบด้วย (5) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น จำนวนหนึ่งคน ข้อ 5 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และเลือกประธานกรรมการและกรรมการ     
มีวิธีการดังต่อไปนี้ (3) การสรรหาและเลือกกรรมการตามข้อ 4 (5) ให้ดำเนินการโดยให้สภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น  

  ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือพิจารณาต่อไป 
  
   ขอแสดงความนับถือ 
 

 
                                                       (ลงชื่อ)       กณพ   เกตุชาติ           ผู้เสนอ 
                                                                   (นายกณพ   เกตุชาติ) 
                                                          นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  รองนายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช 
     ตามที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ แจ้งขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อผู้แทน
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน                
     จำนวน 1 คน โรงเรียนจะต้องดำเนินการสรรหาบุคคลซึ่งมาจากองค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง ภายใน 90 วัน 
    เพื่อให้เป็นตามระเบียบคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยการ
    กำหนดองค์ประกอบ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และจำนวนกรรมการสถานศึกษา 
    สำหรับสถานศึกษารูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา พ.ศ. 2561 ข้อ 4 ในแต่ละ
    สถานศึกษาให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาจำนวนสิบห้าคน ประกอบด้วย 
    (5) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนหนึ่งคน ข้อ 5 
    หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และเลือกประธานกรรมการและกรรมการ    
    มีวิธ ีการดังต่อไปนี ้ (3) การสรรหาและเลือกกรรมการตามข้อ 4 (5)         
    ให้ดำเนินการโดยให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  

    ทั้งนี้ ผู้เสนอชื่อต้องเป็นประธานสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   และดำเนินการส่งแบบเสนอชื ่อพร้อมประวัติผู ้ได้รับการเสนอชื่อไปยัง       
   โรงเรียน เบญจมราชูทิศ ต่อไป 

ดังนั้น กระผมนายสุเมธ  รัตนนาคินทร์ ประธานสภา เทศบาลนคร
  นครศรีธรรมราช ขอเสนอชื่อ ดร. กณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนคร            
  นครศรีธรรมราช เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานโรงเรียน            
  เบญจมราชูทิศ ครับ  



๑๖ 
 

    ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับรอง 2 ท่าน 
   ขอเชิญครับ 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับรองถูกต้อง 2 ท่าน คือ  
     1. นายวีระ  ไกรแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช     
    เขตเลือกตั้งที่ 3 
     2. นายปริญญา  ไชยแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช     
    เขตเลือกตั้งที่ 2 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช แห ่งนี้  เห ็นชอบให้
ประธานสภาเทศบาล  ดร.กณพ  เกตุชาติ  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
    เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ครับ 
 
     ญัตติที่ 6.3  ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
    รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเงิน
    จำนวน 2,567,000 บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
    สำนักการศึกษา 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไป ญัตติที่ 6.3 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล  รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเงินจำนวน 
    2,567,000 บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) สำนักการศึกษา
    ขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติ   
    ต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 
 
นายกณพ  เกตุชาติ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที ่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในญัตติที่    
    6.3 ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี                           
    งบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเงินจำนวน                      
    2,567,000 บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) สำนักการศึกษา นี้ 
    กระผมขออนุญาตมอบหมายให้นายภาวินทร์  ณ พัทลุง  รองนายกเทศมนตรีนคร
    นครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติแทน ครับ 
 



๑๗ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ครับ ขอเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านภาวินทร์  ณ พัทลุง  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติ 
    ขอเชิญครับ 
 
นายภาวินทร์  ณ พัทลุง     กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ        
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาช ิกสภาเทศบาลนครนครศร ีธรรมราชผู ้ทรงเก ียรต ิ ท ุกท่าน              
    กระผมนายภาวินทร์  ณ พัทลุง  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช     
    ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้แถลงญัตติต่อ
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังจะขอกราบเรียน ต่อไปนี้ 

 

ญัตต ิ
        สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
        ถ.ราชดำเนิน  ต.คลัง  อ.เมือง 
        จ.นครศรีธรรมราช   80000 

         28    มีนาคม  2567 

เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็น 
        รายการใหม่ สำนักการศึกษา 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567          
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

โอนลด 
  แผนงานการศึกษา 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  งบดำเนินงาน 
  หมวดค่าใช้สอย 
  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
  - โครงการให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับการศึกษา จำนวน 200,000 บาท  
คงเหลือ 196,700 บาท ขอโอนลด จำนวน 190,000 บาท 
      งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
  งบดำเนินงาน 
  หมวดค่าใช้สอย 
 



๑๘ 
 

  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
  - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการจัด
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง (Metaverse) จำนวน 1,000,000 บาท  คงเหลือ 1,000,000 บาท             
ขอโอนลด จำนวน 900,000 บาท   
  หมวดค่าสาธารณูปโภค 

ประเภท ค่าไฟฟ้า จำนวน 8,000,000 บาท คงเหลือ 4,451,857.15  ขอโอนลด จำนวน 
1,477,000 บาท 
   รวมโอนลดทั้งสิ้น จำนวน 2,567,000 บาท (สองล้านห้าแสนหกหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) 

  โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

งานก่อสร้าง 
  งบลงทุน 
  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ  
- โครงการก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 9 ศูนย์ งานก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ป้ายโครงสร้างเหล็ก สูงไม่เกิน 2.50 เมตร พร้อมฐาน ค.ส.ล. แผ่นป้ายขนาดไม่น้อยกว่า 0.60×1.20 เมตร 
จำนวน 9 ศูนย์ ดังนี้  1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนไสเจริญ 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนท่าโพธิ์ 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ชุมชนวัดหัวอิฐ  4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนเพชรจริก 5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนทุ่งจีน 6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ชุมชนคูขวาง 7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนตากสิน - ชะเมา 8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนหน้าสถานีรถไฟ        
9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนการเคหะนครศรีธรรมราช ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล จำนวน 377,000 บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช หน้าที่ 5 ลำดับที่ 1  (รายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้) 

- โครงการก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประตูลอด สำหรับงานก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ชุมชนประตูลอด ป้ายอลูมิเนียมคอมโพสิต พร้อมโครงสร้างเหล็กขนาด 1.80×5.00 เมตร พร้อมตัวหนังสือสแตนเลส  
ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล จำนวน 280,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ทบทวน ครั้งที่ 1/2565 ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1/2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช หน้าที่ 21 ลำดับที่ 1  
(รายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้) 
  ประเภท ค่าปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

 - โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ เพื่อปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ ขนาดพ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า 397 ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล จำนวน 1,393,000 บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565 ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 4/2566 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช หน้าที่ 18 ลำดับที่ 5  (รายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้)  
 



๑๙ 
 

 - โครงการปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนหญิงชั้น 2 จำนวน 10 ห้อง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 
เพื่อปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนหญิง ชั้น 2 จำนวน 10 ห้อง มีงานรื้อถอนและงานปรับปรุงตามรูปแบบและรายการ
ของเทศบาล จำนวน 517,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565 
ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 6/2566 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช หน้าที่ 20 ลำดับที่ 6  (รายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้) 
   รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น จำนวน 2,567,000บาท (สองล้านห้าแสนหกหม่ืน     
เจ็ดพันบาทถ้วน) 
  เนื่องจากมีงบประมาณเพียงพอสำหรับการโอนลด ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์โรงเรียน
เทศบาลวัดท่าโพธิ์ ปรับปรุงปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนหญิง ชั้น 2 จำนวน 10 ห้อง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์     
และก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

   ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563  หมวด 4  ข้อ 27  “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ
โอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น” 

 ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาต่อไป 
  

   ขอแสดงความนับถือ 
 

 
                                                       (ลงชื่อ)       กณพ   เกตุชาติ           ผู้เสนอ 
                                                                   (นายกณพ   เกตุชาติ) 
                                                           นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านภาวินทร์   ณ พัทลุง  รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช  
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ 

ขอเชิญท่านจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช      
เขตเลือกตั้งที่ 3 ขอเชิญอภิปรายครับ 

 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที ่เคารพ    
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
    นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช     
    จากเขตเลือกตั้งที่ 3 ซึ่งในญัตติดังกล่าวเมื่อวานกระผมพร้อมด้วยสมาชิก
    สภาเทศบาลได้ม ีการไปสอบถามข้อมูล ในส่วนของสำนักการศึกษา        



๒๐ 
 

    ต้องขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และได้ไปลงดูพื้นที่ทุกพื้นที่  
    ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ ที่ได้มีการขออนุมัติปรับปรุงอาคาร
    อเนกประสงค์ ซึ่งทราบกันดีว่าโรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ ในขณะนี้เป็นที่นิยม
    อีกโรงเรียนหนึ่ง ซึ่งมีนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึง
    ระดับมัธยมศึกษา มีนักเรียนต้องการมาเรียนเป็นจำนวนมาก ซึ่งมองว่า      
    มีความจำเป็น รวมถึงโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ซึ่งมีพื้นที่คับแคบ แต่มี
    นักเรียนเต็ม ประกอบกับคุณภาพทางการศึกษาเยี่ยม ส่วนห้องน้ำก็มีความ
    เหมาะสมที่จะได้รับการปรับปรุงเป็นอย่างดี ต้องขอขอบคุณทางฝ่ายบริหาร
    ที่ได้นำเรื่องนี้เข้าสู่สภาเทศบาล ในส่วนของป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 9 ศูนย์
    ก็ได้ลงพื้นที่ไปทุกศูนย์ ปรากฏว่าเป็นป้ายเก่าและมีความชำรุด เนื่องจาก
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นศูนย์ประถมวัยที่รองรับบุตรหลานของผู้ปกครองที ่มี
    อายุประมาณ 2 ขวบขึ้นไป ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นที่ที่ต้องการความปลอดภัยสูงและยัง  
    เป็นพื้นที่ที่ประกาศว่าพื้นที่นี้มีหนูน้อยอายุ 2 ขวบอยู่ จึงมีความจำเป็นและ    
    เรายังมองไปถึงทุกพื้นที่ ในพื้นที่ที่เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนอกจากป้ายแล้ว 
    ยังมองถึงความปลอดภัยด้วย เรื ่องป้ายบอกสถานที ่เป ็นเร ื ่องจำเป็น       
    และความปลอดภัยเราก็มองถึงความจำเป็นด้วย หนึ่งในนั้นเราได้ลงพื้นที่  
    ไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคูขวาง ตามที่กระผมได้มีการนำเรียนไปกับสภา
    เทศบาลแห่งนี้แล้ว พื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคูขวางเป็นพื้นที่ปิด เป็นพื้นที่
    กลางตลาด และปัจจุบันนั้นยังเป็นพื้นที่จัดงานของภาคเอกชน เพราะฉะนั้น
    ความปลอดภัยของลูก ๆ นักเรียนจึงมีความจำเป็น ซ่ึงลักษณะอาคารยังเป็น
    อาคารเดี่ยว พื้นที่ด้านหน้ามีลานทำกิจกรรม มีธงชาติอยู่ แต่ไม่มีรั้วรอบขอบชิด 
    ปัจจุบันนั้นพื้นที่ดังกล่าวมีคนเร่ร่อน คนไร้ที่อยู่ คนเชือน มาพักอาศัยอยู่ 
    จึงอาจจะก่อเหตุอันตรายให้กับลูก ๆ นักเรียนที่เป็นหัวใจอันเป็นที่รักของ
    ผู้ปกครองที่มาฝากกับคุณครูเด็กเล็ก ฉะนั้น จึงขอนำเรียนว่าให้มองถึง   
    ความปลอดภัยตรงนี้ด้วย อยากให้มีการปรับปรุงทุกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี
    ความปลอดภัยในเรื่องของอาณาบริเวณที่ชัดเจน และอีกอย่างเนื่องจาก
    ในช่วงนี้เป็นฤดูร้อนถ้าหากนักเรียนมีการทำกิจกรรมกลางแจ้ง ไม่ว่าจะเป็น 
    การทำกิจกรรมในตอนเช้าภาคสนามที่ปลอดภัย มีการออกมาเล่นกิจกรรมกลางแจ้ง 
    ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กแล้ว ในการเรียนของนักเรียนนั้นถ้าได้กินอ่ิม 
    ตอนนี้ท่านนายกเทศมนตรีฯ ของเราให้นักเรียนได้กินจนอิ่ม ได้มีการพักผ่อน         
    ที่เพียงพอ ได้มีพัฒนาการเรียนรู้อย่างเหมาะสม ซึ่งตอนนี้ถ้าเป็นไปได้อยาก
    ให้มีการเพิ่มในเรื่องของการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ถ้าเป็นไปได้ขอให้ลอง
    ศึกษาระเบียบการใช้เงิน และหากมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศทุกศูนย์พัฒนา
    เด็กเล็กจะเป็นการดี ขอบคุณครับ 



๒๑ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับขอบคุณท่านจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ สมาชิกสภาเทศบาลนครนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช ครับ 

ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด จะขอ
อภิปรายอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ      

     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอื่นอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ  
     สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติ
    โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั ้งจ่าย      
    เป็นรายการใหม่ เป็นเงินจำนวน 2,567,000 บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่น
    เจ็ดพันบาทถ้วน) สำนักการศึกษา ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    เห็นชอบ 23 เสียง 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด ไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราชงดออกเสียง 1  เสียง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้  เห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล  อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567         
    ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเงินจำนวน 2,567,000 บาท (สองล้านห้าแสน
    หกหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) สำนักการศึกษา 
 



๒๒ 
 

  ญัตติที่ 6.4 ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
 รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 เป็นเงินจำนวน 16,000 บาท (หนึ่งหม่ืนหกพันบาทถ้วน) กองสวัสดิการสังคม 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไป ญัตติที่ 6.4 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล  รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่    
    เป็นเงินจำนวน 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) กองสวัสดิการสังคม 
    ขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติ     
    ต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 
 
นายกณพ  เกตุชาติ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที ่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในญัตติที่ 
    6.4 ขอเสนอญัตติเรื ่อง ขออนุมัติโอนเง ินงบประมาณรายจ่ายประจำปี                                      
    งบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเงินจำนวน                    
    16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) กองสวัสดิการสังคม นี้ กระผม   
    ขออนุญาตมอบหมายให้นายวงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนคร         
    นครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติแทน ครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ครับ ขอเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านวงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติ 
    ขอเชิญครับ 
 
นายวงศ์วชิร  โอวรารินท์   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ        
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาช ิกสภาเทศบาลนครนครศร ีธรรมราชผู ้ทรงเก ียรต ิ ท ุกท่าน              
    กระผมนายวงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช     
    ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้แถลงญัตติต่อ
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังจะขอกราบเรียน ต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

ญัตต ิ
         

        สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
        ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง 
        จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 

            28  มีนาคม 2567 

เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไปตั้งจ่ายเป็น 
รายการใหม่ กองสวัสดิการสังคม 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

โอนลด 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
งบดำเนินงาน  
หมวดค่าวัสดุ 
- ประเภทวัสดุก่อสร้าง จำนวน 30,000 บาท ขณะนี้มีงบประมาณคงเหลือ 16,490 บาท 

ขอโอนลด 6,000 บาท 
- ประเภทวัสดุการเกษตร จำนวน 10,000 บาท ขณะนี้มีงบประมาณคงเหลือ 9,265 บาท 

ขอโอนลด 6,000 บาท 
- ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5,000 บาท ขณะนี้มีงบประมาณคงเหลือ 5,000 บาท     

ขอโอนลด 4,000 บาท   
รวมโอนลดทั้งสิ้น จำนวน 16,000 บาท (หนึ่งหม่ืนหกพันบาทถ้วน) 

  โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 

  - ถังต้มน้ำสเตนเลสไฟฟ้า (คูลเลอร์น้ำร้อน) จำนวน 1 ถัง เป็นเงิน 16,000 บาท  
  เนื่องจากมิใช่ครุภัณฑ์สำหรับจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะจึงมิปรากฏใน
แผนพัฒนาเทศบาล (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น) 
  รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น จำนวน 16,000 บาท (หนึ่งหม่ืนหกพันบาทถ้วน) 
(รายละเอียดแนบท้ายญัตติ) 



๒๔ 
 

  เนื่องจากมีเงินงบประมาณเพียงพอสำหรับการโอนลด และไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการดังกล่าวไว้ 
จึงมีความจำเป็นต้องตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ถังต้มน้ำสเตนเลสไฟฟ้า) สำหรับใช้
อำนวยความสะดวกในการจัดประชุมของกองสวัสดิการสังคม 

  ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน      
โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

 ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาต่อไป 
  

   ขอแสดงความนับถือ 
 

 
                                                       (ลงชื่อ)       กณพ   เกตุชาติ           ผู้เสนอ 
                                                                   (นายกณพ   เกตุชาติ) 
                                                           นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านวงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช  
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ      
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอื่นอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ  
     สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติ
    โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่าย
    เป็นรายการใหม่ เป็นเงินจำนวน 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
    กองสวัสดิการสังคม ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    เห็นชอบ 23  เสียง 
 
 
 



๒๕ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด ไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราชงดออกเสียง  1  เสยีง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้  เห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล  อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567     
    ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเงินจำนวน 16,000 บาท (หนึ่งหม่ืน    
    หกพันบาทถ้วน) กองสวัสดิการสังคม 
 
      ญัตติที่ 6.5  ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
    รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
    เป็นเงินจำนวน 5,700.- บาท (ห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) กองการเจ้าหน้าที่ 
    

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไปญัตติที ่ 6.5 ขอเสนอญัตติเรื ่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล  รายจ ่าย ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั ้งจ ่ายเป ็นรายการใหม่                   
    เป็นเงินจำนวน 5,700.- บาท (ห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) กองการเจ้าหนา้ที่
    ขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลง
    ญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 
 
นายกณพ   เกตุชาติ   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที ่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในญัตติที่   
    6.5 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
    พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเงินจำนวน 5,700.- บาท (ห้าพัน
    เจ็ดร้อยบาทถ้วน) กองการเจ้าหน้าที่ ดังจะขอกราบเรียนต่อไปนี้ 
 
 
 



๒๖ 
 

ญัตต ิ
         สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
          ถ.ราชดำเนิน  ต.คลัง  อ.เมือง 
          จ.นครศรีธรรมราช  80000 

            26  มีนาคม  2567 

เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุม ัต ิโอนเง ินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   .                            
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองการเจ้าหน้าที่ 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567       
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  โอนลด 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป  
งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 178,000.- บาท คงเหลือ 135,875.18 บาท 
ขอโอนลด จำนวน 5,700.- บาท 
รวมโอนลดทั้งสิ้น จำนวน 5,700.- บาท (ห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)   

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารทั่วไป 
 งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 
เก้าอี้สำนักงาน มีขนาดไม่น้อยกว่า ( W x D x H )  58 x 60 x 88 เซนติเมตร จำนวน 3 ตัว         

ราคาตัวละ 1,900.- บาท จำนวน 5,700.- บาท  
(ไม่ใช้สำหรับบริการสาธารณะ) (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น) 

  รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น จำนวน 5,700.- บาท (ห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)   
(รายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้) 

 เนื่องจากมีงบประมาณเพียงพอสำหรับการโอนลด และเพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอสำหรับการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่  



๒๗ 
 

ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี ่ยนแปลงงบประมาณ                      
ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน       
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

  ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาต่อไป  
 
              ขอแสดงความนับถือ 
 
 

       (ลงชื่อ)         กณพ เกตุชาติ                ผู้เสนอ    
               (นายกณพ เกตุชาติ) 

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  
ประธานสภาเทศบาล  ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด  
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ      
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอื่นอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราชนะครับ   
     สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติ
    โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่าย
    เป็นรายการใหม่ เป็นเงินจำนวน 5,700.- บาท (ห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
    กองการเจ้าหน้าที ่ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    เห็นชอบ 23 เสียง 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด ไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 



๒๘ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราชงดออกเสียง 1 เสยีง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้  เห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล  อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่าย
    เป็นรายการใหม่ เป็นเงินจำนวน 5,700.- บาท (ห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
    กองการเจ้าหน้าที่ 
 
     ญัตติที่ 6.6 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการ
    เทศบาล สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นเงินจำนวน 
    90,000,000.-บาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน) สถานธนานุบาล 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไปญัตติที ่ 6.6 ขอเสนอญัตติ เรื ่อง ขออนุมัติกู ้เงินทุนส่งเสริม
ประธานสภาเทศบาล  กิจการเทศบาล สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นเงินจำนวน 
    90,000,000.-บาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน) สถานธนานุบาล ขอเชิญ        
    ท่านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติต่อสภา
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 
 
นายกณพ   เกตุชาติ   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที ่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในญัตติที ่6.6 
    ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล สถานธนานุบาล
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นเงินจำนวน 90,000,000.-บาท          
    (เก้าสิบล้านบาทถ้วน) สถานธนานุบาล ดังจะขอกราบเรียนต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

ญัตต ิ
 

                                                                               สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
  ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง 
                                                                               จังหวัดนครศรีธรรมราช  80000 

                                                                                                                                          26  มีนาคม  2567 

เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติกูเ้งินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล     
        สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

 ข้าพเจ ้าขอเสนอญัตติ  ขออน ุม ัติ ให ้สถานธนาน ุบาลเทศบาลนครนครศร ีธรรมราช                 
กู้เงินจากสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการสถานธนานุบาล               
เป ็นเง ิน  90,000,000.-บาท (เก ้าส ิบล ้านบาทถ้วน) โดยเส ียดอกเบี ้ยในอัตราร ้อยละ 2 ต ่อปี                    
กำหนดส่งใช้คืนภายใน 5 ปี  เนื่องจากในขณะนี้สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  มีเงินทุน
หมุนเวียนคงเหลือ ณ วันที่  25 มีนาคม 2567  เป็นเงิน 46,016,715.47 บาท (สี่สิบหกล้านหนึ่งหมื่น   
หกพันเจ็ดร้อยสิบห้าบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) ซึ่งคาดว่าจะไม่เพียงพอที่จะให้บริการแก่ประชาชน จึงมีความจำเป็น  
ต้องหาแหล่งเงินทุนเพิ่ม เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอสำหรับให้บริการประชาชน ตามวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งกิจการพาณิชย์ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนที่เดือดร้อนสามารถกู้เงิน    
โดยเสียดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราที่ต่ำกว่าสถาบันการเงินทั่วไป  

 ในการนี้  สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงขอรายงานทรัพย์รับจำนำคงเหลือ 
ณ วันที ่ 30 กันยายน  2566  เป็นจำนวน  12,681 ราย  คิดเป็นเง ิน  318,099,900. -บาท                               
(สามร้อยสิบแปดล้านเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  เพื่อประกอบการพิจารณาขอกู้เงินจากสำนักงาน
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 

   ดังนั ้น  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงขออนุมัติ ให้สถานธนานุบาลเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช  กู ้เงินจากสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพื ่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนกิจการ             
สถานธนานุบาล เป็นเงิน  90,000,000.-บาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน) โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์            
และแนวทางปฏิบัติ ดังนี้    
   1. หนังสือสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                
ที่ มท 0808.4/ว23 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ             
การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  ข้อ 8.2 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น 
    2. หนังสือสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                
ที่ มท 0808.4/ว2 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567  เรื ่อง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุน
หมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล 



๓๐ 
 

   ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

             ขอแสดงความนับถือ 

 
   (ลงชื่อ)         กณพ เกตุชาติ             ผู้เสนอ    

          (นายกณพ เกตุชาติ) 
                                                        นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านกณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด 
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ 
     ขอเชิญท่านขัตติยะ  อารีพร้อม  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    เขตเลือกตั้งที่ 1 ขอเชิญอภิปรายครับ 
 
นายขัตติยะ  อารีพร้อม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที ่เคารพ    
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายขัตติยะ  อารีพร้อม 
    สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จากเขตเลือกตั ้งที่  1 ครับ        
    ในญัตตินี้กระผมต้องขอขอบคุณฝ่ายบริหารและผู้จัดการสถานธนานุบาล     
    ที่ได้นำญัตตินี้เข้าสู่สภาเทศบาลแห่งนี้ กระผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีและสำคัญ
    อย่างยิ่งซึ่งต้องมีการเตรียมการไว้ล่วงหน้า เนื่องจากในเดือนพฤษภาคม 
    เป็นช่วงเปิดเทอมของเด็กนักเรียน การที่ได้มีการเตรียมเงินสำรองไว้ตาม
    ความต้องการให้เพียงพอกับผู ้มาใช้บริการนั ้นเป็นสิ ่งสำคัญอย่างยิ่ง      
    ดังนั้น กระผมมีเรื ่องสอบถามในรายละเอียดของญัตติ โดยขอสอบถาม              
    ประธานสภาเทศบาล ไปยังฝ่ายบริหารในญัตติดังกล่าว ดังนี้ 
     1. ทรัพย์สินรับจำนำคงเหลือ ณ ปัจจุบัน มีจำนวนกี่รายการ คิดเป็นเงิน
    จำนวนกี่บาท  
     2. ทรัพย์สินรับจำนำ ณ ปัจจุบัน เป็นทรัพย์สินประเภทใดบ้าง 
     3.ระดับดอกเบี้ยที่ให้บริการมีก่ีระดับ  
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอเช ิญท่านนายกเทศมนตร ีนครนครศร ีธรรมราช ได ้ตอบ
ประธานสภาเทศบาล  ข้อซักถามของท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 
 



๓๑ 
 

นายกณพ  เกตุชาติ   กราบเรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที ่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมขอ
    ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในเขตเลือกตั้งที่ 1 
    ที่ได้กรุณาสอบถามในส่วนของรายละเอียดสถานธนานุบาล ในรายละเอียดนี้
    ตามคำถามของท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผมขอมอบหมายให้ท่านผู้จัดการ
    สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นผู้ตอบคำถาม ครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอเชิญผู้จัดการสถานธนานุบาล ได้ตอบข้อซักถามของท่านสมาชิก
ประธานสภาเทศบาล  สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 
 
นายโสภณ  จินตาคม   กราบเรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที ่เคารพ
ผู้จัดการสถานธนานุบาล  ท่านรองประธานสภาเทศบาล ท่านเลขานุการสภาเทศบาล ท่านที่ปรึกษา            
    นายกเทศมนตรีฯ  ท่านคณะผู ้บร ิหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนคร         
    นครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 
    ทุกท่าน ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
    ผู ้ทรงเกียรติ ที ่ให้ความสำคัญต่อสถานธนานุบาลด้วยดีตลอดมา ครับ         
    ส่วนประเด็นปัญหาที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้สอบถามมา 3 ข้อ นั้น 
     1.ทรัพย์รับจำนำ ณ ปัจจุบันมีจำนวนกี่รายการ เป็นเงินจำนวน
    เท่าไหร่ ซึ ่งข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2567 มีทรัพย์รับจำนำทั้งหมด 
    13,200 รายการ คิดเป็นเงิน 355,489,200 บาท 
     2.ประเภททรัพย์รับจำนำ ในขณะนี้ที่มีทั้งหมด 13,200 รายการ
    เป็นทองคำ 99 % ส่วนอีก 1 % เป็นประเภทนาฬิกา เพชรพลอย เครื่องใช้ไฟฟ้า 
    เครื่องมืออุปกรณ์การเกษตร และอ่ืน ๆ  
     3.เรื่องอัตราดอกเบี้ย ก่อนอ่ืนต้องขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนคร
    นครศรีธรรมราช ในฐานะผู้กำกับสถานธนานุบาล และท่านปลัดเทศบาล    
    ในฐานะผู้ตรวจการสถานธนานุบาล และคณะผู้บริหารเทศบาลทุกท่าน ที่ได้
    ให้ความสำคัญต่อประชาชนที่มีความเดือดร้อนในช่วงเปิดภาคเรียน ในการ
    ลดดอกเบี้ยในครั้งนี้ ซึ่งในการลดดอกเบี้ยในครั้งนี้กระผมในฐานะผู้จัดการ
    สถานธนานุบาล และพนักงานทุกท่านต้องขอบคุณแทนพี่น้องประชาชน
    สำหรับการลดดอกเบี้ยในครั้งนี้ด้วยครับ โดยดอกเบี้ยที่ลดในครั้งนี้มี 2 
    อัตรา ดังนี้   
     - เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท ลดดอกเบี้ยเหลือ 0.25 บาท/เดือน 
    จากปกติ 0.50 บาท/เดือน ลดไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567  



๓๒ 
 

     - เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาท/เดือน 
    ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่ให้การสนับสนุน
    และให้ความสำคัญต่อสถานธนานุบาลด้วยดีเสมอมาอีกครั้ง ครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านผู้จัดการสถานธนานุบาล ครับ  
ประธานสภาเทศบาล   มีสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดประสงค์จะอภิปราย
    อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ     
     ขอเชิญท่านสมชาย  สุนทร สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
    เขตเลือกตั้งที่ 1 ครับ 
 
นายสมชาย  สุนทร   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที ่เคารพ    
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมชาย  สุนทร  สมาชิก
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จากเขตเลือกตั้งที ่1 ครับ        
     ตามญัตติดังกล่าวจากการลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานธนานุบาล
    เมื่อวานไปดูการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการ ปรากฏว่ามีผู ้ใช้บริการ    
    เป็นจำนวนมาก แต่สถานที่ในการปฏิบัติงานและการให้บริการมีความคับแคบ 
    กระผมต้องการเสนอท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผ่านไปยัง
    ฝ่ายบริหารว่า ขอขยายพื้นที่ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน
    ของเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ครับ 
    
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบค ุณท ่านสมชาย  ส ุนทร สมาช ิกสภาเทศบาลนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้ง 1 ครับ   
     ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด จะขออภิปราย     
    อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอื่นอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราชนะครับ 
     สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติกู้เงินทุน
    ส่งเสริมกิจการเทศบาล สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
    เป็นเงินจำนวน 90,000,000.-บาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน) สถานธนานุบาล
    ขอได้โปรดยกมือ 
 



๓๓ 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    เห็นชอบ 23 เสียง 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด ไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราชงดออกเสียง 1 เสยีง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้  เห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล  อนุมัติกู ้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล สถานธนานุบาลเทศบาลนคร 
    นครศรีธรรมราช เป็นเงินจำนวน 90,000,000.-บาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน) 
    สถานธนานุบาล   
 
     ญัตติที ่ 6.7  ขอเสนอญัตติเรื ่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินนอก           
    งบประมาณ – เงินบำรุงโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช           
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นเงินจำนวน 2,827.46 บาท 
    (สองพันแปดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบหกสตางค์) กองการแพทย์ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไป ญัตติที่ 6.7 ขอเสนอญัตติ เรื ่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินนอก
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณ - เงินบำรุงโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี
    งบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นเงินจำนวน 2,827.46 บาท (สองพันแปดร้อย
    ยี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบหกสตางค์) กองการแพทย์ ขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ 
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 
 



๓๔ 
 

นายกณพ  เกตุชาติ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที ่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในญัตติที่ 
    6.7  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ – เงินบำรุง
    โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567       
    เป็นเงินจำนวน 2,827.46 บาท (สองพันแปดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบหกสตางค์) 
    กองการแพทย์ นี้ กระผมขออนุญาตมอบหมายให้ นายอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล     
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติแทน ครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ครับ ขอเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช                  
    ได้แถลงญัตติ ขอเชิญครับ 
 
นายอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ        
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาช ิกสภาเทศบาลนครนครศร ีธรรมราชผู ้ทรงเก ียรต ิ ท ุกท่าน              
    กระผมนายอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช     
    ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้แถลงญัตติต่อ
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังจะขอกราบเรียน ต่อไปนี้ 
 

ญัตต ิ
              

        สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
         ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง 
        จ. นครศรีธรรมราช 80000   

            28   มีนาคม  2567 

เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ – เงินบำรุงโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองการแพทย์ 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลเทศบาลนคนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  เพื่อจ่ายสมทบเป็นค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โรงพยาบาล
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จำนวน 1 รายการ  

 

 



๓๕ 
 

ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการให้บริการแก่ประชาชนที่รวดเร็วและทั่วถึงภายใน
เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สังกัดกองการแพทย์ ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี สำหรับจัดซื้อ
เครื ่องเอกซเรย์ทั ่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 MA แบบแขวนเพดาน จำนวนเงิน 1 ,697,172.54 บาท           
ซึ่งเครื่องเอกซเรย์ดังกล่าวมีราคากลาง 1,700,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) งบประมาณยังขาดอีก
จำนวน 2,827.46 บาท (สองพันแปดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบหกสตางค์) จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาล
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล งบลงทุน  
ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการเครื ่องเอกซเรย์ทั ่วไป เพื ่อจ่ายสมทบในการจัดซื้อ
เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป สำหรับงบประมาณในการจัดซื้อส่วนที่ขาด จำนวน 2,827.46 บาท (สองพันแปดร้อย
ยี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบหกสตางค์)    
 

ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล
และหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2)         
พ.ศ.2561 “ข้อ 6 การใช้จ่ายเงินบำรุง ให้จ่ายได้เพื่อการสาธารณสุขและการบริหารจัดการโรงพยาบาล     
และหน่วยบริการสาธารณสุข ดังนี้ (5) ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของโรงพยาบาลและหน่วยบริการ
สาธารณสุข การใช้จ ่ายเง ินบำร ุงตาม (5) ให้เสนอผู ้บร ิหารท้องถิ ่นให้ความเห็นชอบแล้วเสนอให้                   
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุมัติ” 
 

  ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาต่อไป                  
    

   ขอแสดงความนับถือ 
 

 
                                                       (ลงชื่อ)       กณพ   เกตุชาติ           ผู้เสนอ 
                                                                   (นายกณพ   เกตุชาติ) 
                                                           นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช  
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ      
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอื่นอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ 
  



๓๖ 
 

   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติ
 อนุมัติใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ – เงินบำรุงโรงพยาบาลเทศบาลนคร
 นครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นเงินจำนวน 
 2 ,827.46 บาท (สองพันแปดร ้อยย ี ่ส ิบเจ ็ดบาทส ี ่ส ิบหกสตางค์)            
 กองการแพทย ์ขอได้โปรดยกมือ 

 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    เห็นชอบ 23 เสียง 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด ไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
   
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราชงดออกเสียง 1  เสียง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้  เห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล  อนุมัติใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ – เงินบำรุงโรงพยาบาลเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นเงินจำนวน 
    2,827.46 บาท (สองพันแปดร้อยยี ่ส ิบเจ็ดบาทสี ่ส ิบหกสตางค์)         
    กองการแพทย์ 
 
 
 
 
 
 
     



๓๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะนำเสนอต่อสภา
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลนครนครศรีธรรมราชในวันนี้ ขอเชิญครับ 
     ขอเชิญท่านธวัช  ศรีสมานุวัตร  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    เขตเลือกตั้งที่ 2 เสนอ ครับ 
 
นายธวัช  ศรีสมานุวัตร   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ   
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 
    และเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
    กระผมนายธวัช  ศรีสมานุวัตร สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    จากเขตเลือกตั้งที่ 2 ผมมีเรื่องปรึกษาหารือกับท่านประธานสภาเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช ไปยังท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประมาณ 
    2 - 3 เรื่องครับ ขออนุญาตส่งเอกสารครับ 
     1. ปัญหาที่ได้รับทราบจากการลงพื้นที่เป็นเรื่องของซอยประตูขาว 2
    ซ่ึงซอยประตูขาว 2 เป็นซอยทีอ่ยู่ในชุมชนประตูขาว และอยู่ในชุมชนตลาดแขก   
    ซึ่งถนนหนทางได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหลาย ๆ ครั้ง ทำให้ถนนเป็นหลุม
    เป็นบ่อ ชำรุดทรุดโทรม จากการที่กระผมได้มีการลงพ้ืนที่ประชาคมท้องถิ่น
    ร่วมกับพี ่น้องในชุมชน และได้ร ับเรื ่องร ้องเรียนจากพี ่น ้องในชุมชน          
    ซึ่งประชาชนผู้ใช้ถนนเส้นนี้ได้รับความเดือดร้อนในการสัญจร และพี่น้อง
    ประชาชนได้ใช้เส้นทางนี้มาโดยตลอด ซึ่งระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 10 ปีมาแล้ว 
    ได้มีการนำเรื่องนี้เข้าไปในแผนพัฒนาท้องถิ่นหลายรอบแต่ก็ยังไม่ได้รับการ
    แก้ไข กระผมจึงได้เป็นตัวแทนของพ่ีน้องชาวบ้านขึ้นมาพูดใน สภาเทศบาล
    แห่งนี้ เพื่อให้ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้ลงตรวจสอบและพิจารณาดูว่าจะ
    แก้ไขอย่างไรให้เร่งด่วนครับ 
     2. เรื่องโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและท่อระบายน้ำ
    พอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก ซอยศรีธรรมโศก 6 และซอยศรีธรรมมโศก 4   
    ซึ่งกระผมได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของช่างและเข้าเยี่ยมเยียนพี่น้อง
    ชาวบ้าน ซึ ่งได้รับการชื ่นชมว่าสำนักช่างได้ลงตรวจสอบและทำงานได้                  
    รวดเร็วทันใจและไม่มีผลกระทบต่อพ่ีน้องชาวบ้าน 
     3. ขอชื่นชมท่านนายกเทศมนตรีฯ และท่านรองนายกเทศมนตรีฯ 
    นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร ตลอดจนผู้อำนวยการสำนักช่าง เกี่ยวกับเรื่อง
    สัญญาณไฟเขียว ไฟแดง บริเวณแยกตลาดเสาร์ – อาทิตย์ ซึ่งโดยปกติแล้ว
    สัญญาณไฟแดง ไฟเขียวนี้อยู่ในโครงการได้ผ่านสภาเทศบาล และได้เร่งรัด      



๓๘ 
 

    ติดตั ้งในภายในเวลาเร่งด่วน แต่ ณ ขณะนี้เมื ่อเข้าช่วงเทศกาลสงกรานต์                            
    ทางสำนักช่างและท่านรองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นายฉัตรชัย  
    อรุณสุวรรณกร  ได้อนุเคราะห์ให้ติดไฟเขียว ไฟแดงเป็นการชั ่วคราว       
    เพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้พ่ีน้องชาวบ้านในถนนพัฒนาการคูขวางและ
    เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที ่สัญจรมาท่องเที ่ยวในเทศกาลสงกรานต์    
    กระผมซ่ึงเป็นตัวแทนของพ่ีน้องชาวบ้าน ต้องขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนคร
    นครศรีธรรมราช ท่านรองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นายฉัตรชัย  
    อรุณสุวรรณกร และผู้อำนวยการสำนักช่าง เป็นอย่างยิ่ง ขอขอบคุณมากครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านธวัช  ศรีสมานุวัตร ครับ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ตอบข้อซักถามครับ 
 
นายกณพ  เกตุชาติ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที ่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอขอบคุณ
    ท่านสมาชิกสภาเทศบาลในเขตเลือกตั้งที่ 2 นะครับ ที่ได้มีการปรึกษาหารือ
    ในสภาเทศบาลแห่งนี้  
     เรื่องที่ 1 ซอยประตูขาว 2 นั้น ในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนจะมอบหมาย
    ให้เจ้าหน้าที ่สำนักช่างได้แก้ไขในส่วนที ่เป็นหลุมเป็นบ่อและอำนวย      
    ความสะดวกโดยเฉพาะอย่างยิ ่งเรื ่องของความปลอดภัยในการเดินทาง   
    ส่วนในการตั้งงบประมาณนั้นคาดว่าน่าจะต้องมีการนำเข้าที่ประชุมเพื่อจะ
    ให้อยู่ในงบเทศบัญญัติต่อไป 
     เรื่องที่ 2 ในส่วนของซอยศรีธรรมโศก 6 และ 4 นั้นทางสำนักช่าง
    ได้มีการออกแบบให้มีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดและได้กำชับ          
    เจ้าหน้าที่ให้ลงพื้นที่อยู่ตลอดเวลา เนื่องจากทั้ง 2 ซอยนั้นมีพี่น้องประชาชน
    อาศัยอยู่จำนวนมาก 
     เรื่องท่ี 3 สัญญาณไฟจราจรตลาดเสาร์ - อาทิตย์ นั้น ในขณะนี้ได้มี
    ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการ แต่มีการเร่งรัดเพ่ือ
    จะป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึนในช่วงสงกรานต์ ครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มีข้อซักถามอื่น ๆ อีกหรือไม่ครับ 
    ขอเชิญครับ 
     ขอเชิญท่านวิชาญ  ชุติธรพงษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนคร 
    นครศรีธรรมราช จากเขตเลือกตั้งที่ 1 ครับ 



๓๙ 
 

นายวิชาญ  ชุติธรพงษ ์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที ่เคารพ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม    
    นายว ิชาญ  ช ุต ิธรพงษ์  สมาช ิกสภาเทศบาลนครนครศร ีธรรมราช           
    จากเขตเลือกตั้งที่ 1 ครับ วันนี้จะขอสอบถามเรื่องการหยุดรับขยะจาก
    ท้องถิ่นรอบนอกที่ทุ่งท่าลาดว่ามีท้องถิ่นใดบ้างที่ยังรับขยะได้ และจะเริ่มมีผล
    บังคับใช้ตั้งแต่เดือนไหนครับ ขอขอบคุณครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านวิชาญ  ชุติธรพงษ์ ครับ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ
ประธานสภาเทศบาล  ตอบข้อซักถามครับ 
 
นายกณพ  เกตุชาติ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที ่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ   ท ่านสมาช ิกสภาเทศบาลนครนครศร ีธรรมราชผ ู ้ทรงเก ียรติท ุกท ่าน               
    ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในเขตเลือกตั้งที่ 1 
    ในคำถามเรื่องของการหยุดรับขยะที่ทุ่งท่าลาดเป็นการชั่วคราว สืบเนื่องจากที่    
    ศาลปกครองนครศรีธรรมราช ได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 
    ให้หยุดการทิ้งขยะเพิ่มเติมที่บ่อขยะทุ่งท่าลาด และให้มีการขนขยะออก     
    ให้ครบถ้วนภายใน 180 วัน เนื ่องจากการกำจัดขยะที ่ทุ ่งท่าลาดนั้น     
    ไม่เป็นไปตามหลักสุขาภิบาล เทศบาลซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลบ่อขยะจึงได้
    ดำเนินการตามแนวทางคำพิพากษาของศาลปกครอง ซึ ่งขณะนี้นั ้นรอ      
    คำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดอยู่  แต่ในระหว่างรอคำพิพากษานั้น     
    เราได ้ย ึดแนวทางคำพ ิพากษาของศาลปกครองนครศร ีธรรมราช            
    เพื่อดำเนินการแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โดยจะมี
    การหยุดรับขยะจาก อปท.อื่น ยกเว้น อบต.นาเคียน และ อบต.นาทราย นั้น    
    ยังสามารถนำขยะมาทิ้งที่บ่อขยะทุ่งท่าลาดได้ แต่ในจำนวนทั้งหมด 53 อปท. 
    ลบออกไป 2 อปท. ก็คือ 51 อปท.นั้น เทศบาลนครนครศรีธรรมราชขอใช้
    อำนาจตามพระราชบัญญัติเทศบาลฯ ในการระงับการทิ้งขยะจาก อปท.อ่ืน
    โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ให้เวลา 6 เดือน เพื่อให้ อปท. อื่นนั้น   
    จะได้มีการหาที่ทิ้งขยะหรือดำเนินการจัดการขยะให้อยู่ในพื้นที่ของ อปท.นั้นๆ 
    หรือนำไปทิ้งที่บ่อขยะอื่นเป็นการชั่วคราวในระหว่างที่เทศบาลจะได้ปรับปรุง
    พื้นที่บ่อขยะทุ่งท่าลาดให้ถูกตามหลักสุขาภิบาลและเป็นไปตามแนวทาง   
    คำพิพากษาของศาลปกครอง ครับ  
 
 
 



๔๐ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อซักถามอื่น ๆ อีก
    หรือไม่ ขอเชิญครับ 
     ขอเชิญท่านร้อยโทวิโรจน์  วรรณกุล สมาชิกสภาเทศบาลนคร    
    นครศรีธรรมราช จากเขตเลือกตั้งที่ 4 ครับ 
 
ร้อยโท วิโรจน์  วรรณกุล   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที ่เคารพ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ท่านคณะผู้บริหารเทศบาล และ           
    หัวหน้าส่วนราชการ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ
    ทุกท่าน กระผมร้อยโท วิโรจน์  วรรณกุล  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    จากเขตเลือกตั้งที่ 4 เทศบาลนครศรีธรรมราชนำโดย ดร.กณพ  เกตุชาติ 
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เราได้ปฏิบัติงานกันมา 3 ปีเต็ม ๆ      
    ในการที่เราแถลงนโยบายให้กับชาวบ้านตอนที่เราจะเข้ามาเราได้ทำกันหมดแล้ว 
    และได้รับคำชมเชยจากชาวบ้าน ชาวบ้านชื่นชมมานะครับ เรื่องนี้ผมไม่ได้
    พูดเองชาวบ้านชื่นชมมาในทุกๆ เรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟฟ้า เรื่องประปา
    เรื่องสาธารณสุข การเก็บขยะ การลอกคูลอกคลอง โดยเฉพาะที่ทุ่งท่าลาด 
    พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือ เดี๋ยวนี้มีคนออกกำลังกายมีประชาชนพาลูกหลาน
    ไปเที่ยวกันนะครับ แต่เรื่องที่ผมจะพูดต่อไปนี้เกี่ยวกับเรื่องของเขตเลือกตั้ง ที่  4 
    เนื่องจากเขตเลือกตั้งที่ 4 เป็นเขตพิเศษ ที่ผมว่าเป็นเขตพิเศษเพราะมีเนื้อที่
    กว้าง ยาว เกือบกึ่งหนึ่งของเขตเทศบาล และเรื่องถนนกระผมต้องขอขอบคุณ
    ท่านรองนายกเทศมนตรีฯ นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร และสำนักช่าง ซึ่งใน
    สัปดาห์นี้ได้มีเข้าไปการลาดยางในซอยเล็กซอยน้อยจำนวน 4 ซอย ซึ่งมีซอย
    หลังโรงเรียน หลังตลาดทวดทอง ซึ่งเป็นหินคลุกก็ได้มีการลงไปลาดยาง 
    และที่ท้ายซอยกะโรม 35 ผิวจราจรเป็นลาดยางซึ่งมีความชำรุดทรุดโทรมมาก    
    ก็ได้มีการไปลาดยางให้ และในซอยโต๊ะครูซึ่งเป็นทางลาดยางและมีสภาพ
    ชำรุดมากประชาชนได้รับความเดือดร้อนก็ได้เข้าไปดำเนินการลาดยางให้  
    และท่ีในซอยนครอาชีวะ แยก 1 ซอยนั้นก็เป็นซอยเครือญาติซึ่งเมื่อวันก่อน
    ท่านนายกเทศมนตรีฯ ก็ได้เข้าไปก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการมาแล้ว     
    ซึ่งมีชาวบ้านและสมาชิกสภาเทศบาลได้มีการสอบถามมายังกระผมว่าทำไมถึง
    ให้นายกเทศมนตรีฯ ไปกวนปูนเองผมก็ได้บอกว่าบุคลิกของนายกเทศมนตรีฯ 
    เป็นแบบนี้อยู่แล้ว เมื่อได้ลงหน้างานก็จะทำด้วยตนเองตลอด โดยใน 4 ซอยนี้ 
    ไปลาดยางมาแล้ว แต่อีก 2 ซอยที่ผมได้เสนอไปได้มีการปฏิเสธมาว่าให้เข้า
    งบประมาณให้นำเข้าแผนซึ่งผมบอกว่าถ้าเข้าแผนมันไม่ได้ทำ เนื่องจาก    
    ในแผน 5 ปี มันมีอยู่เยอะ มีหลายซอยที่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็นซอยทอดทอง 3    



๔๑ 
 

    ซอยประชาอุทิศ หรือซอยอื ่นที่อยู ่ในแผนเยอะแยะ ซึ่งซอยทวดทอง 3 
    กระผมได้พูดคุยหารือกับท่านรองนายกเทศมนตรีฯ นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร  
    พูดคุยกับสำนักช่างว่าต้องการดำเนินการในสมัยนี้ว่าสามารถจัดหางบประมาณ
    จากส่วนไหนมาได้บ้าง แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ทราบ และผมถามช่างว่าทำไมลาดยางไม่ได้ 
    ช่างบอกว่าไม่มีวัตถุดิบ ไม่มีน้ำยาง ซึ่งกระผมก็คิดว่าในเขตพื้นที่เลือกตั้งที่ 
    4 มันมีอยู่เยอะ ผมถามว่า ทำไมไม่จัดหางบประมาณซื้อน้ำยางให้มากกว่านี้   
    ตั้งงบประมาณไว้ให้มากกว่านี้ก็ได้ข่าวมาว่างบประมาณในการซื้อน้ำยางโดนตัดจาก   
    7,000,000 บาท เหลือ 4,000,000 บาท อย่างนี้ครับ ผมคิดว่าขอให้
    เทศบาลให้ความสำคัญกับการซื้อน้ำยางเยอะๆ หน่อย เพราะว่าในเขตผมมี
    สภาพเป็นกึ่งเมืองกึ่งชนบท เส้นทางท่ีว่านี้มันมีอยู่เยอะนะครับ แต่ถ้าให้เข้า
    แผนเพื่อนำเข้าเทศบัญญัติมันยังไม่จำเป็นเท่าไหร่ แต่ถนนมันมีอยู่หลายเส้นคือ
    ถ้าให้เทศบาลซึ่งเราก็มีศักยภาพ ซอยที่ได้ลาดยางมาแล้วชาวบ้านก็ชื่นชม 
    คุณภาพใช้ได้ในศักยภาพที่เรามีอยู่นะครับ เท่าท่ีมองดูก็มีหลายเส้นแล้วที่ได้
    ดำเนินการลาดยางไปประมาณ 10 กว่าเส้นแล้ว ซึ่งถนนที่ผมว่า และผม
    ต้องการให้ทำถนนอย่างนี้ แต่ถนนสายหลักเราต้องเข้าแผน เข้าเทศบัญญัติ
    อยู่แล้ว และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมาเราได้นำเข้าเทศบัญญัติ
    และได้นำเข้าสภาเทศบาลแห่งนี้ผ่านแล้ว  8 โครงการ ได้ดำเนินการแล้ว         
     3 โครงการ คือที่ห้วยมะขาม ซึ่งห้วยมะขามประชาชนก็ชื่นชมว่าผู้รับเหมา 
    ทำได้ดีมาก ตลาดแม่พะยอมดำเนินการลาดยางเสร็จไปแล้ว ซอยศักดิ์ณรงค์
    ปูคอนกรีตคูระบายน้ำก็เรียบร้อย ยังเหลืออีก 5 โครงการ โดย 5 โครงการ
    ที่ว่านี้มีซอยรวมแพทย์ ซอยทุ่งจีน 4 ซอยปากพลี ซอยหน้าแขวง ซอยคุรุ
    สมบูรณ์ ซ่ึงประชาชนก็ได้มีการสอบถามมา คุณสมชายได้เพก็ฝากถามมาว่า
    ในซอยหน้าแขวงเมื่อไหร่จะได้ดำเนินการซึ่งผมก็ได้ตอบคุณสมชายไปแล้วว่า
    งบประมาณได้ผ่านสภาไปแล้ว ซึ่งจะมาเป็นล๊อตๆ แต่คุณสมชายก็ยังสงสัยอยู่ 
    เดี๋ยวท่านรองนายกเทศมนตรีฯ นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร คงจะตอบให้
    คุณสมชายได้ว่าเป็นอย่างไรนะครับที่ผมพูดมาสรุปอย่างเดียวคือน้ำยางครับ 
    ผมต้องการให้มีเพียงพอในการดำเนินการในซอยที่ผมว่านะครับ ส่วนซอยที่
    ปฏิเสธไปคือ ซอยกามาลุดดีน แยก 2 ในชุมชนไสยเจริญซึ่งซอยนั้นเป็นถนนลาดยาง    
    ซึ่งหมดสภาพแล้วประชาชนใช้สัญจรไปมาในการไปกุโบร์ ในการไปโรงเรียน
    สันติธรรมนะครับ ต้องใช้ถนนเส้นนอกหน้าเบญจมราชูทิศ แต่มีบ้านเรือน     
    อยู่เพียงหลังเดียว ถามว่าจำเป็นหรือไม่ก็ตอบว่ามีความจำเป็น ถ้าหากเรา
    นำเข้าแผนเหมือนกับที่เจ้าหน้าที่ได้ตอบใน App ผมคิดว่า 3 ปีก็ไม่ได้ทำนี่คือ
    ความคิดผม และในซอยตาเอี่ยมก็มีความชำรุดมากท่านไปดูได้เลย และผม
    ได้สอบถามช่างสนธยาไปแล้ว ซึ่งช่างสนธยาแจ้งว่าหากจะดำเนินการในซอยนี้   



๔๒ 
 

    ก็ให้ไปหารือกับท่านรองนายกเทศมนตรีฯ นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร ผมก็
    เลยถือโอกาสนี้คุยกับท่านรองนายกฯ ฉัตรชัย  ในที่นี้เลยว่าจะขอ 2 ซอยนี้ 
    และหาก 2 ซอยนี้ได้ดำเนินการเราก็ชะลอหน่อย เพราะในสัปดาห์นี้ได้ดำเนินการ
    ไปแล้วหลายเส้น ผมก็ขอขอบคุณท่านรองนายกฯ ฉัตรชัย ผมขอ 2 ซอยนี้
    นะครับ ช่วยพิจารณาด้วย ท่านประธานสภาเทศบาลครับถ้าหากสมาชิก
    สภาเทศบาลเสนอเสนอไปแล้วผู้บริหารสนอง ผลประโยชน์มันเกิดแก่ชาวบ้านครับ
    ท่านประธาน ขอบคุณครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านร้อยโท วิโรจน์  วรรณกุล ครับ ขอเชิญท่านนายก
ประธานสภาเทศบาล  เทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ตอบประเด็นข้อซักถามครับ 
 
นายกณพ  เกตุชาติ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที ่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ต้องขอขอบคุณ
    ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชในเขตเลือกตั้งที่ 4 อย่างยิ่งครับ 
    ที่ได้นำความเห็นโดยเฉพาะ อย่างยิ่งจากหน้างานที่เป็นปัญหาของพี่น้องประชาชน
    ในส่วนของรายละเอียดนั ้น จะขอให้ท่านรองนายกเทศมนตรีฯ และท่าน                                
    ผู้อำนวยการสำนักช่าง ได้ขยายความนะครับ แต่ในส่วนที่ผมเป็นผู้รับผิดชอบ
    ในการดูแลภาพรวมทั้งหมดนั้นจะขอตอบ ดังนี้ 
     เรื ่องที ่ 1. การบริหารเมือง คือการใช้ทรัพยากรที ่เรามีอยู ่ให้เกิด   
    ประโยชน์สูงสุด โดยตัวตั้งที่สำคัญ คือความต้องการของพี่น้องประชาชน    
    ที ่ได้ส่งมาทั ้งโดยตรง คือ ส่งมาเป็นรายชื ่อ ยกตัวอย่างที ่พี ่น้องประชาชน      
    ในซอยประตูขาว 2 ได้ส่งรายชื่อมาทางท่านสมาชิกสภาเทศบาลและที่ส่ง
    มาโดยตรงทาง App เทศบาล ซึ่งเทศบาลจะนำมาประมวลและบริหารจัดการ   
    ในการจัดการทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเมืองของเรา 
     เรื ่องที ่ 2 งบประมาณ วัสดุ ยางที ่ใช้ในการทำยางมะตอยนั้น      
    ขอกราบเรียนในที่ประชุมสภาเทศบาลนะครับว่า จะจัดให้มีเพียงพอซึ่ง ท่าน   
    ปลัดเทศบาลและท่านผู้อำนวยการสำนักคลังนั้นจะเป็นผู ้ที ่เป็นหัวหน้า      
    ในการดูแลเรื่องงบประมาณทั้งในส่วนที่ได้รับการส่งมาจากส่วนกลางและ
    งบประมาณที่เราจัดเก็บเองว่าในขณะนี้เวลานี้เราสามารถใช้งบประมาณ   
    ในส่วนของสำนักคลังได้มากน้อยอย่างไร และขอเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาล  
    ว่างบประมาณจัดซื้อวัสดุยางมะตอยมีเพียงพอแน่นอนนะครับ ขอให้ท่าน
    สามารถแจ้งต่อพี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งได้เลย หรือแจ้งต่อพี่น้อง
    ประชาชนที่รับฟังการถ่ายทอดสดอยู่ในขณะนี้ 



๔๓ 
 

     เรื่องที่ 3 โครงการจำนวน 8 โครงการของเขตเลือกตั้งที่ 4 ที่ได้
    ดำเนินการไปแล้ว 3 โครงการนั้นยังเหลืออีก 5 โครงการ ในส่วนนี้ทางสำนักช่าง
    จะรับไปเพื่อเร่งรัดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความสำเร็จต่อไปครับ 
    ขอขอบคุณครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   ขอเชิญท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  รองนายกเทศมนตรีนคร    
    นครศรีธรรมราช ครับ 
 
นายกณพ  เกตุชาติ   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอขอบคุณ
    อีกครั้งหนึ่งนะครับในการสอบถามในเรื่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่      
    สำนักช่างนะครับ มีประเด็นเพิ ่มเติมนอกจากที่ท่านนายกเทศมนตรีฯ        
    ได้ชี้แจงไปแล้วนะครับ ขอเสริมนิดนึงครับใน 8 โครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติ
    เรียบร้อยแล้วเป็นโครงการถนนย่อยซึ่งสภาเทศบาลแห่งนี้ได้มีความเห็น     
    ให้เรานำงบประมาณจากการที่เราจะดำเนินการในเรื่องท่อระบายน้ำที่     
    ถนนกะโรมมาแปลงเป็น 8 โครงการนี้ของเขตพื้นที่เลือกตั้งที่ 4 นะครับ    
    ซึ่ง 3 โครงการได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีการเข้าไปดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   
    อีก 5 โครงการผมขอกราบเรียนว่าสำนักช่างก็ติดตามเรื่องนะครับทยอย
    เปิดเรื่องไปเรื่อย ๆ ซึ่ง ณ วันนี้เราอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มาประมาณ 
    5 เดือน ซึ่งเหตุผลก็คือทางสำนักช่างไดป้ระสานกับสำนักคลังอยู่ตลอดเวลา 
    ในเมื่อมีงบประมาณของสำนักคลังเข้ามาที่สำนักช่างสามารถเปิดเรื่องได้    
    เราก็จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ใน 5 โครงการนี้ผมค่อนข้างจะเชื่อมั่นว่า
    เราคงจะทำได้เสร็จภายในปีงบประมาณ 2567 นี้นะครับ ส่วนเรื่องที่ว่า      
    ไม่มีน้ำยางผมต้องกราบขออภัยนะครับ เนื่องจากอาจจะเป็นเรื่องของการ
    สื่อสารกันไม่ถูกต้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่ลงไปปฏิบัติงานหน้างานนะครับ 
    อาจจะน้ำยางหรือวัสดุก่อสร้างอาจจะขาดเป็นช่วงสั้น ๆ ในบางช่วงเนื่องจาก
    การจัดส่งของในการจัดซื้อจัดจ้าง เพียงแต่ผมอยากจะกราบเรียนว่าในซอย
    กาลาลุดดีน แยก 2 ที่ไสยเจริญ และที่ซอยตาเอี่ยมต้องใช้ปริมาณวัสดุก่อสร้าง 
    ใช้น้ำยาง AEC เป็นจำนวนมากซึ่งการที่เราจะไปทำ ผมขอยกตัวอย่างที่เรา
    เพิ่งดำเนินการเสร็จสิ้นไปที่ซอยโต๊ะครู ท่านสมาชิกสภาเทศบาลก็คงจะได้
    เห็นว่าเราไม่สามารถปฏิบัติการได้เสร็จภายในวันเดียวนะครับ ต้องระดมกำลัง
    แทบจะทั้งหมดจึงจะดำเนินการได้เสร็จ ใช้เวลา 2 วัน ใช้ปริมาณวัสดุก่อสร้าง
    จำนวนมาก แล้วปริมาณงานผมก็อยากจะกราบเรียนว่า ไม่ว่าจะเป็นเขต 1 



๔๔ 
 

    เขต 3 ได้มีการติดตามเรื่องที่สำนักช่างตลอด เราก็มีกำลังการผลิตได้แค่นั้น 
    ผมอยากจะกราบเรียนว่าเราจะพยายามทำให้ทุกพื้นที่ที่ขอมานะครับ เพียงแต่ว่า
    ตอนนี้ความคืบหน้าว่าอีกไม่กี่วันเราก็จะได้ดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง       
    แพล้นต์แอสฟัลท์ที่เราจะดำเนินการก่อสร้างใหม่ เมื่อเราได้แพล้นท์แอสฟัลท์  
    ตัวนี้เข้ามาใหม่คิดว่าประสิทธิภาพในการทำงานของสำนักช่างคงจะได้เพิ่มข้ึน
    เนื่องจากกำลังการผลิตแอสฟัลท์ติกคงจะเพิ่มขึ้น ซึ่งปัญหาที่ผมตัวอย่าง
    ตอนนี้คือที่ซอยโต๊ะครู เนื่องจากใน 1 วัน เราผลิตได้แค่นั้นจริงๆ ทำให้การ
    ปฏิบัติงานล่าช้า ในหลาย ๆ  พื้นที่ไม่ว่าตามคำร้องของชาวบ้าน หรือของ
    สมาชิกสภาเทศบาลก็ตามมีการติดค้าง ผมขอกราบเรียนว่าเราจะพยายาม
    ทำให้เต็มที ่ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลวางใจได้ จะทำให้เต็มที่ เพราะว่า
    จริง ๆ  แล้วขณะนี้เราก็มีชุดเล็ก 1 ชุด และชุดใหญ่อีกชุดในการออกไปปฏิบัติงาน
    ลาดยาง ผมขอกราบเรียนครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  รองนายกเทศมนตรีนคร    
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ครับ 
     ท่านร้อยโท วิโรจน์  วรรณกุล คงจะมีความสบายใจแล้วนะครับ 
    เมื่อได้รับคำตอบจากทั้งท่านนายกเทศมนตรีฯ และท่านรองนายกเทศมนตรีฯ 
    นะครับ 
   
ร้อยโทวิโรจน์  วรรณกุล   ครับ ก็เหมือนกับที่ผมกล่าวไปนั่นแหละครับ คือในซอยอย่างนี้  
สมาชิกสภาเทศบาล  ต้องให้เทศบาลลงไปลาดยาง แต่ถ้าหากเข้าแผนนั้นชาวบ้านรอกันไป 2 ปี 
    3 ปีก็ไม่ได้ทำหรอกครับ ขอบคุณครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อซักถามอื่น ๆ    
ประธานสภาเทศบาล  อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
     ขอเชิญท่านชยากร  ขำคม  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
    จากเขตเลือกตั้งที ่2  ครับ 
 
นายชยากร  ขำคม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที ่เคารพ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
    นายชยากร  ขำคม สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจากเขตเลือกตั้งที่ 2
    วันนี้มาขอชื่นชมเรื่องสำนักการประปาที่ได้เห็นความเดือดร้อนของพี่น้อง
    ประชาชนในเรื่องของน้ำขุ่นแดง แต่ละบ้านแต่ละซอยได้โทรศัพท์เข้ามาหา
    ว่าบ้านหลังนี้น้ำขุ่นแดงบ้าง บ้านหลังโน้นน้ำขุ่นแดงบ้าง ก็ต้องขอขอบคุณ



๔๕ 
 

    สำนักการประปา ภายใต้การดูแลของท่านรองนายกฯ อนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล 
    ว่ายอดเยี่ยมครับ ได้รับการชื่นชมจากพี่น้องประชาชนมาว่าแก้ปัญหาได้ถูกจุด 
    และมีประเด็นของกองสวัสดิการสังคม ดังนี้  
     ประเด็นที่ 1. ผมต้องการให้กองสวัสดิการสังคมได้ทำงานร่วมกับ
    สมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชน ในการประชุมแต่ละครั้ง
    ของกรรมการชุมชนรายเดือนนั้น ผมเห็นอยู่ว่าบางครั้งเราได้รับหนังสือบ้าง 
    บางครั้งเราไม่ได้รับหนังสือบ้าง สิ่งนี้สิ่งที่เราอยากอยู่ใกล้ชิดพ่ีน้องประชาชน
    และได้รับข้อมูล และผมเห็นว่าสมาชิกสภาเทศบาลแต่ละเขตก็ลงไปทุกครั้ง 
    ร่วมประชุมทุกครั้งครับ ถึงแม้นว่าบางครั้งผมไม่อยู่ร่วมด้วย ผมคิดว่าสมาชิก
    สภาเทศบาลทุกเขตก็อยากจะอยู่ร่วมได้รับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชน    
    นี่คือส่วนหนึ่ง น่าจะทำให้เป็นระบบว่า ได้แจ้งสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 4 เขต        
    ให้ได้รับรู้ว่าชุมชนไหนบ้าง เขตไหนบ้าง   
     ประเด็นที่ 2 ผมขอนำเรียนท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยัง
    ผู้บริหารว่า การแจกอุปกรณ์กีฬา ซึ่งถามว่าเป็นสิ่งสำคัญหรือไม่ ก็เป็นสิ่ง
    สำคัญครับ เพื่อให้เยาวชนได้ออกกำลังกาย แต่สิ่งที่อยากจะให้สมาชิกสภา
    เทศบาลทุกเขตผมว่าน่าจะมีความคิดเหมือนผมเหมือนกันว่าเราจะได้ทราบว่า
    ประธานชุมชนเบิกของไปแล้วจะได้นำไปแจกไม่เก็บไว้อยู่ที่บ้าน ผมไม่ใช่ว่า
    เราไม่ไว้ใจประธานชุมชน แต่สมาชิกสภาเทศบาลต้องการจะมีส่วนร่วมว่าจะ
    ไปแจกชุมชนนั้น แล้วกิจกรรมตรงนั้นได้ไปทำกันจริง นี่คือสิ่งที่ผมต้องการ
    จะได้ให้กองสวัสดิการสังคมนั้นทำให้ชัดเจนมา 
     ประเด็นที่ 3 การที่ผมได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาลมาตั้งแต่ท่าน
    นายกเทศมนตรีฯ นายสมนึก  เกตุชาติ  เรามีโครงการที ่มีพี ่น้องที่เป็น     
    อิสลามชาวมุสลิม ซึ่งในสภาเทศบาลแห่งนี้ก็มีสมาชิกสภาเทศบาลที่เป็น     
    ชาวมุสลิม เราเหมือนพี่น้องกัน เวลาไปแจกอินทผาลัมในเดือนบวชผมก็
    ต้องการให้กองสวัสดิการสังคมดำเนินการแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลทราบว่า
    วันนี้แจกอินทผาลัมกันที่ไหนเพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลแต่ละเขตได้รับรู้ว่า
    ชุมชนไหนแจกที่ไหนเราจะได้เข้าไปร่วมด้วย สิ่งนี้เป็นสิ่งที่พวกเราสมาชิก
    สภาเทศบาลทั้ง 4 เขตผมว่าน่าจะมีความคิดเหมือนผม แต่ผมไม่ได้พูดว่า  
    ไม่ชัดเจน หรือไม่ติใครแต่ต้องการจะให้ดำเนินการให้เป็นระบบเพ่ือเราจะได้
    ทำความเข้าใจกับกองสวัสดิการสังคม และสมาชิกสภาเทศบาลจะได้มีความ
    ใกล้ชิดกับพ่ีน้องประชาชน เพ่ือจะได้มีส่วนร่วมในแต่ละครั้งขอบคุณมากครับ 
 
 
 



๔๖ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านชยากร  ขำคม  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้ตอบประเด็น
    ขอซักถามครับ 
 
นายกณพ  เกตุชาติ   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอขอบคุณ
    ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จากเขตเลือกตั้งที่ 2 นะครับ
    ขอตอบดังนี้ นะครับ 
     เรื ่องที่ 1 การสื่อสารระหว่างกองสวัสดิการและสมาชิกสภาเทศบาล   
    ท่านรองนายกเทศมนตรีฯ และท่านผู ้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม        
    จะได้รับไป เพ่ือให้มีการปรับปรุงแก้ไขนะครับ 
     เรื่องที่ 2 เรื่องสถานการณ์ประปา ผมขอใช้เวลาในการกราบเรียน
    ดังนี้ แหล่งน้ำที่ 1 น้ำดิบของเราขณะนี้มีน้ำเพียงพอ ซึ่งที่ท่าใหญ่มีการเสริมฝาย
    เรียบร้อยแล้ว โดยระดับน้ำที่ท่าใหญ่นั้น ทุกท่าน พี่น้องประชาชนสามารถดู
    ระดับน้ำได้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าน้ำนั้นจะมีเพียงพอทางกล้อง CCTV ที่
    ดูได้จาก App เทศบาล ในขณะนี้ระดับน้ำอยู ่ที ่ 187 เซนติเมตรเมื ่อเช ้านี้           
    ซึ่งแหล่งน้ำที่ 2 อยู่ที่อ่างน้ำวังก้อง แหล่งน้ำที่ 3 อ่างน้ำนาทราย ซึ่งหากมี
    การสูบน้ำจากอ่างน้ำวังก้องและอ่างน้ำนาทรายมาใช้ในการผลิตประปาก็จะ
    มีการนำน้ำจากท่าใหญ่เสริมเข้าไปเพื่อให้ระดับน้ำนั้นเต็มอยู่ตลอดเวลา 
    แหล่งน้ำที่ 4 อ่างเก็บน้ำฝายชลประทานท่าดี มีเครื่องสูบน้ำของเทศบาลที่
    จะส่งมาที่โรงกรองน้ำประตูไชย เพราะฉะนั้นในส่วนของแหล่งน้ำดิบนั้น
    เทศบาลได้เตรียมการไว้พร้อมแล้วนะครับ และในขณะนี้นั้นเจ้าหน้าที่ของ
    เทศบาล โดยผู ้อำนวยการสำนักการประปาได้ทำงานตลอด 24 ชั ่วโมง     
    ในการที่จะออกตรวจตราเยี่ยมพ่ีน้องประชาชนตามสายน้ำที่ไหลมาจากท่าดี
    ไหลลงมาที่พระเขียน และลงมาที่หัวท่า เพื่อให้ทุกคนนั้นได้มีการใช้น้ำให้
    เพียงพอ ตลอดรวมถึงที่สำคัญก็คือ น้ำจะเพียงพอสำหรับประปาที่ประตูไชย
    ก็เป็นการทำงานร่วมกันถ้อยทีถ้อยอาศัยประสานงานกันอยู่ตลอดเวลาครับ 
     เรื่องที่ 3 ทุกวัน เวลา 15.30 น. สำนักการประปาจะลงพื้นที่หน้างาน    
    เพื่อเยี่ยมชุมชนวันละ 1 ชุมชน โดยลงไปแก้ปัญหาเบื้องต้น คือ การทำ
    ความสะอาดมาตรน้ำ ดูในส่วนที่น้ำประปาขุ่นแดง หากเป็นจุดที่แก้ไขได้ทำ
    ความสะอาดมาตรน้ำเราจะดำเนินการแก้ไขทันทีหรือจำเป็นจะต้องติดจุดที่
    ระบายตะกอนขนาด 2 นิ้ว ก็สามารถติดตั้งได้เลย ในส่วนต่อไปหากเป็น    
    ท่อเก่าท่อเหล็กสำนักประปาจะได้นำมาเพื่อตั้งเป็นโครงการแก้ไขต่อไป 
    ขอขอบคุณครับ 



๔๗ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครนครศร ีธรรมราช ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด ประสงค์จะ
    สอบถามหรือมีประเด็นเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
     ขอเชิญท่านจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนคร   
    นครศรีธรรมราช จากเขตเลือกตั้งที่ 3 ครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม      
    นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช     
    จากเขตเลือกตั้งที่ 3 ครับ วันนี้ผมมีเรื่องที่จะนำเรียนผ่านท่านประธานสภา
    เทศบาลไปยังฝ่ายบริหารนะครับ ในเรื่องของการก่อสร้างฟุตบาททางเท้าที่
    ถนนราชนิคมนะครับ ผมเองได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมกับพี่น้องชาวชุมชน
    ราชนิคมนะครับ และทุกครั้งที่ได้ลงพื้นที่ในวงเสวนาน้ำชาก็จะได้รับการฝากฝัง
    มาตลอดเรื่องของทางเท้าถนนราชนิคมซึ่งเป็นถนนหลักมีทั้งรถพ่วงลากท้าย 
    รถใหญ่ วิ่งบนถนนสายหลักในขณะนี้ บางครั้งก็มีการแจ้งเข้ามาว่ามีรถพ่วง
    วิ่งเร็วมากนะครับ แล้วก็วิ่งกันทุกช่วงเวลานะครับ จึงเป็นที่กังวลของพ่อแม่
    พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ดังกล่าว เรื่องของการเดินทางสัญจรของเด็ก
    นักเรียนในการเดินทางไปโรงเรียน ผู้อาวุโสที่จะเดินออกกำลังกาย การเดิน
    ไปตลาดต่าง ๆ ก็เป็นความกังวลเรื่องของทางเท้าถนนราชนิคม ผมได้มาดู
    ในแผนพัฒนาปี 2566 – 2570 ปรากฏว่าในแผนนั้นมีการบรรจุเพียงว่า
    ได้ก่อสร้างถนนพร้อมกับการเชื่อมต่อท่อประปาแต่ยังไม่มีเรื่องของทางเท้า 
    กระผมจึงขอฝากไปยังสำนักช่าง ช่วยกรุณาดำเนินการตรวจสอบเพื่อดำเนินการ
    เข้าแผนต่อไป ผมเชื่อว่าสมาชิกสภาเทศบาลเขต 3 ทั้ง 6 คน พร้อมที่จะ
    ผลักดันเรื่องนี้ให้เป็นวาระหลักของเขต 3 นะครับ เพราะเป็นความจำเป็นที่
    พี่น้องได้ฝากมานานมากแล้วนะครับ และกระผมก็ชื ่นใจนะครับเมื่อครู่ที่
    ท่านรองนายกเทศมนตรีฯ นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร บอกว่าแพล้นต์  
    แอสฟัลท์ติกคอนกรีตของเรากำลังจะเสร็จแล้วนะครับ กระผมมีเรื่องที่ฝากไว้  
    เมื่อครั้งประชุมสภาเทศบาลรอบที่แล้วนะครับ เรื่องของลาดยางในซอยราชนิคม 7 
    แยก 2 นะครับ ทราบว่าขณะนี ้ช ่างก็ได้ลงมาพื ้นที ่แล้ว เริ ่มสำรวจแล้ว        
    ขอฝากว่าพ้ืนที่เล็กๆเราก็จะได้ใช้งบประมาณของเทศบาลเองไม่ต้องเข้าแผน
    ในการที่จะลาดยางซอยนั้นได้ด้วยก็จะยิ่งดีขอขอบคุณครับ 
 
 
 



๔๘ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด มีเร ื ่องอื ่น ๆ 
ประธานสภาเทศบาล  ที ่จะนำเสนอต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชในวันนี้  อีกหรือไม่       
    ขอเชิญครับ 

   ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
เป็นอันว่าการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ       
สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 ในวันนี้ได้หมดระเบียบวาระประชุมแล้ว 
กระผมในนามประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลและ
เจ้าหน้าที่ทุกท่านรวมทั้งผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้มาร่วมสังเกตการณ์และให้
กำลังใจในการประชุมวันนี้สำหรับวันนี้ผมขอปิดประชุมครับ 

 

เลิกประชุมเวลา 13.00 น. 


